



ที่ NCL-M 06/58

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงคำอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 21.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง
20.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 49.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
รายได้

สำหรับในงวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมเท่ากับ 915.42 ล้านบาท
ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 1.48 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 โดยรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศมียอดรายได้ลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการนำเสนอบริการที่ต่อเนื่องมากขึ้นและครบวงจรมาก
ขึ้น โดยบริษัทฯ มีการให้บริการขนส่งในประเทศที่ครอบคลุมหลายจุดบริการ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ สามารถ
ใช้บริการของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ประกอบกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ปี 2557
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออกข้าว และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้มียอดรายได้รวม
ของธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศลดลงเล็กน้อย สำหรับรายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัว
ลาก-หางลากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากการให้บริการในกลุ่มลูกค้า
เดิมที่เคยใช้บริการการขนส่งในประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้วเป็นหลัก และสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถบรรทุก หัวลาก-
หางลากที่บริษัทฯ จัดหามาไว้ให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้รายได้ในส่วนธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศมียอดลดลงใน

สัดส่วนที่สูงกว่ายอดขายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

สำหรับในงวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 21.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 20.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 49.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯหันมาใช้บริการต่อเนื่องมากขึ้นซึ่งมีการให้ส่วนลดสูงขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่มีการเพิ่มปริมาณการใช้บริการกับบริษัทฯหรือมีการใช้บริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทฯแบบครบวงจรเพื่อขยายฐานลูกค้าประกอบกับการชะลอตัวของงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง โดยที่ในปี 2556 บริษัทฯได้รับงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ซึ่งได้แก่ งานโครงการจากลูกค้าต่างประเทศ 1 รายในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและได้รับงานขนส่งในประเทศที่ต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯไม่ได้รับงานในลักษณะของโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงจากลูกค้าต่างประเทศเช่นเดียวกับในปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง อีกทั้ง ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2557 บริษัทฯได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออกข้าว และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล, นายวิญเฑาะว์ เทชะมรด)